



บริษัท เมทเทิล เมท จำกัด
Metal Mate Co., Ltd.



ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 5
ในมิติความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การมีคุณภาพสูงของผลิตภัณฑ์ (Quality)
และการสร้างมูลค่า (Value Creation)

รายละเอียดบริษัท

บริษัท เมทเทิล เมท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยคุณประทีป นิลวิเชียร ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตถึงบรรจุแก๊สมากกว่า 20 ปี เริ่มกิจการจากธุรกิจผลิตและซ่อมถังบรรจุแก๊ส ต่อมาได้พัฒนาเครื่องจักรและขยายกำลังการผลิตด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตถังบรรจุแก๊สหุงต้มให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศอย่าง ปตท. และ World Gas รวมถึงเป็นผู้ผลิตถังบรรจุแก๊ส ถังบรรจุน้ำยาทำความเย็น ถังบรรจุแก๊ส BBQ ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศที่มีมาตรฐานสูงอย่างญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสร้างนวัตกรรมใหม่ในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการผลิตถังบรรจุแก๊สหุงต้ม โดยนำเทคโนโลยีการผลิตถังไร้แนวเชื่อมผสมกับเทคนิคการออกแบบโครงสร้างโพลีเมอร์ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำการผลิตและซ่อมถังบรรจุแก๊สครบวงจร โดยเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผลิตถังบรรจุแก๊ส NGV/CNG และเป็นผู้ผลิต CNG type 3 ซึ่งผลิตจาก Carbon fiber วัสดุชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนยานอวกาศที่มีคุณภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นบริษัทเดียวที่สามารถผลิตถังอลูมิเนียมคอมโพสิต ด้วยวิธี Deep Drawing ได้เป็น 1 ใน 2 รายของโลก และเป็นรายเดียวในเอเชีย

ความโดดเด่น

บริษัทฯ มีความโดดเด่นในมิติความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการมีคุณภาพสูงของผลิตภัณฑ์ (Quality) โดยสามารถสร้างนวัตกรรมการผลิตถังไร้รอยตะเข็บที่มีน้ำหนักเบา ทนทาน และแข็งแรง การผลิตถังบรรจุแก๊สหุงต้มแบบไร้แนวเชื่อมโครงสร้างโพลีเมอร์ที่มีความแข็งแรงมาหุ้มถัง เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและสวยงาม การผลิตถังบรรจุแก๊สติดรถยนต์จากวัสดุผสมหรือถังคอมโพสิตแบบอัตโนมัติ โดยนำถังไร้แนวเชื่อมมาพันด้วยเส้นใยคาร์บอนหรือคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการรับแรงดันของก๊าซธรรมชาติอัด (NGV/CNG) ซึ่งมีแรงดันสูงกว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ถึง 25 เท่า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูง ผนวกกับรูปลักษณ์สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของลูกค้า หลากหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ถังรถยนต์ LPG ของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรป (E1) ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของยุโรปและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความโดดเด่นในมิติการสร้างมูลค่า (Value Creation) จากการให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและดีไซน์ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผลิตถังไร้แนวเชื่อมบรรจุแก๊ส NGV/CNG และเป็นผู้ผลิต CNG type 3 อีกทั้งยังเพิ่มบริการซ่อมถังบรรจุแก๊สและเปิดบริษัท Metal Mate Automobile บริการติดตั้งถังบรรจุแก๊สติดรถยนต์ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้า